
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๕  อาคารภูมิราชภัฏ 

--------------------------------- 
รายนามผู้เข้าประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี   กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิพร  สุดใจ  รองอธิการบดี   กรรมการ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.ชัชภูม ิ สีชมภ ู ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ กรรมการ 
๕.  อาจารย์  ดร.ชชิญาสุ์   ช่างเรียน ผู้ช่วยอธิการบดี   กรรมการ 
๖.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๘.  รองศาสตราจารย์  ดร.สิงหเดช  แตงจวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๐.  อาจารย์  ดร.พัฒนา   สมนิยาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช  บุญสูง  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์  ดร.พนินท์   เครือไทย ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์สุปราณี   จ าลองราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
๑๔.  นายพิสุทธิ ์   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์พิชิต   พวงภาคีศิริ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
๑๖.  นางสาวสิน ี   กะวิ  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและ 

เลขานุการ   

 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 
๑.  อาจารย์  ดร.สะอาด   อยู่เย็น  รองอธิการบดีวิทยาเขตน่าน ติดราชการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญสมบัติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์  ดร.ฉลวย   เสาวคนธ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  อาจารย์ดวงพร   บี่หัตถกิจกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  นางสาวภมรมาศ   เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔.  นางสาวนลิน ี   เมืองจันทร์ เจ้าหน้าทีก่องบริการการศึกษา 
๕.  นางสาวอภิชญา   อินทร์หม่อม เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า  อธิการบดี  ประธานการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทราบ 
   ๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑  ผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

  ผลการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  เมื่อวันที่  ๖ – ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   มีสิ่งที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องท่ี ๑  สมศ. ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ไว้   
ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดี จึงควรเตรียมการตั้งแต่ตอนนี้  
        เรื่องท่ี ๒  ก าหนดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗
ถึงวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่  ๑  กันยายน  
๒๕๕๗ 
                เรื่องท่ี ๓  การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือของบประมาณจากโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่  (Center of Excellence for 
Area Based Collaborative Research)  เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 
เรื่องท่ี ๑  ควรมีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการตามมาตรฐานระบบฐานข้อมูล 

ของการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.  โดยการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้และ
ความเข้าใจกบัทุกภาคส่วน  เพ่ือสร้างการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 

      มอบผู้ช่วยอธิการบดีการประกันคุณภาพด าเนินการจัดท าแผนและมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ 

เรื่องท่ี ๒  ควรมีการเตรียมการเพื่อจัดงานรับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ตอนนี้   
เพ่ือให้บัณฑิตได้เตรียมความพร้อม  รวมทั้งการเปิด - ปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  อาจมีการ
ชดเชยหรืองดเรียนบางวัน  รวมทั้งการรายงานตัวของบัณฑิตควรที่จะให้บัณฑิตได้กรอกแบบรายงานตัว 
ให้ครบตามที่ต้องการ 

       มอบรองกิจการนักศึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานและประสานกับกองบริการการศึกษา 
ที่อาจกระทบต่อด้านการเรียนการสอน  

เรื่องท่ี ๓  ควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนภายในวันที่   
๒๐ พฤษภาคม นี้  เพ่ือส่งไปยังคณะท างานของราชภัฏและส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  โดยทางที่ประชุมอธิการบดีจะส่งตัวอย่างรูปแบบการเขียนโครงการหรือศูนย์ความเป็นเลิศมาให้  

       มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยด าเนินการศึกษาและแต่งตั้งกรรมการจัดท ารายละเอียดของ
การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจ  
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



๑.๑.๒  การประชุมร่วมกับจังหวัดแพร่เรื่องการตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ 
   

เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับจังหวัดแพร่เพ่ือจัดตั้ง 
มหาวิทยาลัยแพร่  ผลการประชุมที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรเร่งด าเนินการจัดการศึกษาให้มีการ
เคลื่อนไหว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง  แม้ว่าจะยังไม่มี  พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยแพร่ก็ตาม 
ที่ประชุมได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๓  ชุด ได้แก่  ด้านการจัดการศึกษาและการวิจัย  
ด้านการเตรียมการงบประมาณและอาคารสถานที่  และด้านการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น  ส าหรับ
การจัดการศึกษามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 
๑. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัชภูมิ  สชีมภู  ผูช้่วยอธิการบดีวิทยาเขตแพร่   

ประสานกับจังหวัดเพ่ือการออกค าสั่งคณะท างาน และประสานการและศึกษาวิธีการที่จะรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  

๒. ประสานกับอาจารย์  ดร.ภาณุ  สิทธิวงศ์  รองอธิการบดี  ที่จะหารูปแบบของอาคาร  
และประสานกับท้องถิ่นด้านจ านวนงบประมาณท่ีได้รับและรูปแบบของอาคาร  ตลอดจนการหาสถานที่
ก่อสร้างให้เหมาะสม 

๓. ในการที่งบประมาณจัดลงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขอให้ศึกษาความรับผิดชอบของ 
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน  โดยเฉพาะการใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การใช้พื้นท่ีในการก่อสร้าง  รวมทั้ง
กระบวนการจัดการประมูลและการด าเนินการก่อสร้าง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

๑.๑.๓  การประชุมร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
 

       การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายท างานเป็นกลุ่มเพ่ือมีพลังในการท างานและ
เสนอโครงการ  ในท านองเดียวกันได้แบ่งการบริหารเป็นกลุ่มหรือภาค  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือได้ก าหนดให้มีการประชุมครั้งท่ี ๒ และครั้งที่ ๓ ดังนี้ 
       ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยจะเน้น
เรื่องเก่ียวกับการผลิตครู  และสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตครูของราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์  และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตครู 
       ครั้งที่ ๓ วันที่  ๗ - ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  เขื่อนสิริกิติ ์ โดยจะเน้นเรื่องการพัฒนา 
หลักสูตรร่วม  งานกิจการนักศึกษา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยพื้นที่  และสร้างเครือข่ายเลขานุการ  
       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา   เลขานุการอธิการบดี   และผู้เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 
๑. การประชุมครั้งที่  ๒  เป็นวาระระดมความคิด  เสนอแนวทางและนโยบายร่วม  

คงเตรียมในส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องการเสนอความคิดเห็น  มอบรองอธิการฝ่ายวิชาการประสานกับคณบดี
คณะครุศาสตร์ในการเตรียมการประเด็นที่ควรเสนอแนะปรึกษาการท างานร่วมกัน  ณ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 



๒. การประชุมครั้งที่  ๓  จะเชิญผู้บริหารที่เก่ียวข้องร่วมประชุม  และมองรองอธิการบดี  
ฝ่ายวิชาการ  และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเตรียมการในประเด็นที่ควรเสนอแนะปรึกษาการท างาน
ร่วมกัน 

๓. มอบอาจารย์  ดร.เบญจวรรณ  สุจริต  ผูช้่วยอธิการบดี  จัดการประชุม  ระหว่าง 
วันที่  ๗ – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  เขื่อนสิริกิติ์  ทั้งการเขียนโครงการ  การด าเนินงานที่พัก  สถานที่
สัมมนา  และการต้อนรับ 

๔. มอบเลขานุการอธิการบดีจัดท าหนังสือและประสานผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๔  ผลการรายงานตัวและรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
  

ความคืบหน้าในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ในที่ประชุม  ดังนี้ 

๑. มีผู้มาสมัครและประกาศมีสิทธิ์เข้าศึกษา ๔,๑๖๓  คน    
๒. จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ ์  ๒,๐๑๘  คน  ร้อยละ ๔๙ 
๓. จ านวนผู้มารายงานตัว   ๑,๕๓๖  คน  ร้อยละ ๗๖ และ ๓๗ 
๔. ผู้สมัครครั้งที่ ๒    ๑,๖๑๗  คน 
๕. ประกาศมีสิทธิ์    ๑,๔๓๒  คน 

ประมาณการนักศึกษาใหม่   
นักศึกษาท่ีรายงานตัวครั้งที่ ๑   ๑,๕๓๖  คน 
นักศึกษาคาดว่าจะรายงานตัวครั้งที่ ๒  ๑,๓๐๐  คน 
นักศึกษาท่ีจะรับรอบที่ ๓      ๒๐๐  คน 
นักศึกษาภาคพิเศษ        ๒๐๐  คน 
นักศึกษาศูนย์แพร่ น่าน       ๑๕๐  คน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      ๑๐๐  คน 

             รวม    ๓,๕๘๖  คน       
ข้อเสนอแนะและมติที่ประชุม 

๑. นักศึกษาท่ีประกาศผลและมารายงานตัวแล้ว อาจจะสละสิทธิ์บางส่วน 
๒. สาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยควรให้มีการชะลอการรับนักศึกษา 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ควรจัดการเรียนการสอนได้  ประมาณ ๑๐ คน 
๔. ควรประชุมคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติในการพิจารณาร่วมกัน 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๑.๕  การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดการไปต่างประเทศ  ๒  แบบ  ดังนี้ 
(๑) การไปราชการต่างประเทศ ต้องอยู่ในภารกิจที่ชัดเจนว่าต้องไปศึกษาดูงานหรือ 

การไปลงนามความร่วมมือ (MOU)  มีก าหนดการ 
ศึกษาดูงานที่ชัดเจน  และต้องมีหนังสือตอบรับเข้า 
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศอย่างเป็น 
ทางการ 

(๒) การลาไปต่างประเทศ  กรณีไปส่วนตัวหรือไม่มีหลักฐานการไปราชการ 
ดังนั้นขอให้คณะได้แจ้งให้อาจารย์ในสังกัดได้รับทราบเกี่ยวกับการไปต่างประเทศ  และ 

ขอให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  หากไปราชการต่างประเทศให้ใช้แบบฟอร์มการไปราชการ
ต่างประเทศ  หากลาไปต่างประเทศให้ใช้แบบฟอร์มการลาไปต่างประเทศให้ถูกต้อง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

   -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ 
      (ผู้แถลง : เลขานุการ) 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  จ านวน   
๑๓  หน้า  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
มีผลสรุป  ดังนี้ 
 -   คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม  โดยส่งแบบตอบรับ   จ านวน   ๔  ราย 
 -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ   จ านวน ๑๔  ราย 
 จึงน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ 
 ๓.๑  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   
 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมกา ร
บริหารงานวิชาการจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



 ๓.๒  รายงานความคืบหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัย 
                    และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่   
๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัย 
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ  แล้วนั้น  โดยผูอ้ านวยการส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งว่าขณะนี้ส านักวิทยบริการฯ  อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรายวิชา
ของคณะต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมโครงการ  เพื่อจัดท าโครงการเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  
ต่อไป 
 ซึ่งขณะนี้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  ได้จัดท าหนังสือราชการเพ่ือส่งโครงการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาการจัดการ  และวิทยาลัยนานาชาติ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๓.๓  รายงานความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  Pre – General English 

 

 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีรายวิชา  Pre – General English 
เพ่ิมข้ึน  ๑  รายวิชา  เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต้องเรียนในรายวิชา  Pre – General English  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประเมินว่านักศึกษามีความสามารถ
ไม่ต้องเรียนรายวิชา Pre – General English  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้นักศึกษาเข้าใหม่ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ต้องสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  
๒๕๕๗  จึงขอความร่วมมือจากคณะในการส่งรายชื่ออาจารย์ผู้คุมสอบมายังกองบริการการศึกษา  เพ่ือจัดท า
ค าสั่งอาจารย์คุมสอบต่อไป  ขณะนี้  รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี  ได้มอบหมาย
ให้คณะท างานด าเนินการจัดท าข้อสอบเพ่ือสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังก าหนดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านสายวิทยาศาสตร์ –  
คณิตศาสตร์  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี  ๑  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ก าหนดระยะเวลาไว้  ๓๐  ชั่วโมง  ดังนี ้

(๑) พ้ืนฐานฟิสิกส์  จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 
(๒) พ้ืนฐานเคมี  จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 
(๓) พ้ืนฐานชีววิทยา  จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 

กลุ่มท่ี  ๒  พ้ืนฐานคณิตศาสตร์  แบ่งออกเป็น  ๓  กลุ่ม  ดังนี้ 
(๑) พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาท่ีเน้นแคลคูลัส  (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
(๒) พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  และนักศึกษา 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(๓) พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์โดยตรง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอปรับแผนการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
                   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาเขตแพร่ 
 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  ๓   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  ข้อที่  ๓  “นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียน
ได้ตามปกติส าหรับภาคเรียนที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้มีระยะเวลาในการเรียน ๑๕ สัปดาห์เต็ม  นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้มากกว่า ๙ หน่วยกิต หรือคณะสามารถเสนอปรับแผนการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้
ส าเร็จการศึกษาก่อนแผนการเรียนปกติ”  ความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จึงขอเสนอการขอปรับแผนการเรียน
นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
วิทยาเขตแพร่  ที่เข้าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการขอปรับแผนการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วิทยาเขตแพร่  ที่เข้าปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เนื่องจากการน าเสนอ
ขอปรับแผนการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเลยระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปรับแผนการเรียนได้ 
 

 ๔.๒  การขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษารายวิชาไวยากรณ์การเขียน ๒   
 

 ด้วยคณะครุศาสตร์ขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา  รายวิชา  ๑๐๒๔๖๒๖  ไวยากรณ์ 
การเขียน ๒  ดังนี้ 

ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล ผลการเรียนเดิม ผลการเรียนใหม่ สาเหตุ 

๕๖๐๓๑๐๒๐๑๗๑ นางสาวภูษณศิา   อ่อนชูศรี F C เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนน
สอบ  ซึ่งนักศึกษาต้องมีคะแนน
กลางภาค ๑๙ คะแนน  ซึ่งมผีลตอ่
คะแนนรวมของนักศึกษา  จึงขอ
แก้ไขจากคะแนนรวมจากเดิม  
๔๘  คะแนน  เป็น  ๖๒  คะแนน 

๕๖๐๓๑๐๒๐๑๘๒ นางสาวมณรีัตน์   ขอนพิกุล F C เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนน
สอบ  ซึ่งนักศึกษาต้องมีคะแนน
กลางภาค ๒๐ คะแนน  ซึ่งมผีลตอ่
คะแนนรวมของนักศึกษา  จึงขอ
แก้ไขจากคะแนนรวมจากเดิม  
๔๖  คะแนน  เป็น  ๖๐  คะแนน 

๕๖๐๓๑๐๒๐๑๘๓ นางสาวจุฑาทิพย์  ขจรวุฒิศักดิ ์ F D+ เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกคะแนน
สอบ  ซึ่งนักศึกษาต้องมีคะแนน
กลางภาค ๑๒ คะแนน  ซึ่งมผีลตอ่
คะแนนรวมของนักศึกษา  จึงขอ
แก้ไขจากคะแนนรวมจากเดิม  
๔๔  คะแนน  เป็น  ๕๖  คะแนน 

 



มติที่ประชุม เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษารายวิชาไวยากรณ์การเขียน ๒  โดยมอบหมายให้ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ก าชับอาจารย์ผู้สอนมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 
 

 ๔.๓  การขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   
    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 เนื่องด้วยแผนการเรียนในเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา  มี
รายวิชาที่ไม่เหมือนแผนการเรียนของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 (๑)  ไม่มีรายวิชาหลักการบริหารการศึกษา  ซึ่งจัดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียน 
 (๒)  มีรายวิชาการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน  ปรากฏอยู่ทั้งในแผนการเรียนชั้นปีที่ ๓  
ภาคเรียนที่  ๒  และชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑ 
 ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
 (๑)  เพ่ิมรายวิชาหลักบริหารการศึกษา  ในชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒  แทนรายวิชาชีพ 
ครูเลือก 
 (๒)  ตัดรายวิชาการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน  ชั้นปีที่ ๔  ภาคเรียนที่  ๑  ออก   
และน ารายวิชาชีพครูเลือกเพ่ิมในแผนการเรียน 
 (๓)  เพ่ิมรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  ในชั้นปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒  และตัด
รายวิชาชีพครูเลือกออก ๒  รายวิชา  รวมทั้งเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตรวมในภาคเรียนนี้  จาก ๑๙ หน่วยกิต  
เป็น ๑๖ หน่วยกิต  แต่จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรยังครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามแบบรายงาน สมอ. ๐๘  ที่น าเสนอ 
 

 ๔.๔  การขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 เนื่องด้วยแผนการเรียนในเล่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภารับรอง  มีจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาการศึกษาทั่วไปไม่ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร  เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์  โดยไม่ได้
พิมพ์รายวิชาการศึกษาทั่วไปแต่พิมพ์รายวิชาชีพครูบังคับ  ในชั้นปีที่ ๑  ปีการศึกษาที่ ๑   
 ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามแบบรายงาน สมอ. ๐๘  ที่น าเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๕  การพิจารณาแผนธรุกิจโรงเรียนสอนภาษาและโครงการอบรมภาษาอังกฤษ   
  วิทยาลัยนานาชาติ 
 

 ตามท่ี  Mr.James  Robertson  อาจารย์ชาวต่างชาติ  ได้เสนอแผนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาและ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทางเลือกของแหล่งการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในจังหวัดอุตรดิตถ์  และบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  ความทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จึงขอเสนอแผนธุรกิจโรงเรียนสอน
ภาษาและโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติด าเนินการตามแผนธุรกิจที่น าเสนอ 
 

 ๔.๖  การพิจารณาการประเมินหลักสูตร 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการการศึกษา   
เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  นั้น  จากสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาในประเด็นการประเมินผล 
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจน  ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการประเมินหลักสูตร   

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าระบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นเฉพาะการ 
ประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัด  ๑๒  ตัวบ่งชี้  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ก าหนด 
เพ่ือให้มีความชัดเจนในเรื่องระบบการจัดเก็บเอกสาร  การตรวจสอบ  และการรายงานผลให้เป็นระบบเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ ในการประเมินหลักสูตรให้แต่ละหน่วยงานประเมินของแต่ละหลักสูตร  โดยคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการต้องสั่งการไปยังหัวหน้าภาควิชา  ประธานหลกัสูตร  ให้ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดตามคู่มือการ
ประเมินหลักสูตรแล้วจึงด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีระบบการประเมินหลักสูตรตามที่เสนอ  โดยให้คณะและวิทยาลัยกลับไป
พิจารณาและน าเสนอข้อมูลเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

 ๔.๗  การพิจารณาระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

  เพ่ือให้มีความชัดเจนของระบบการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  ที่ก าหนด   

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับหลักสูตรเพื่อสามารถปฏิบัติ 
เป็นไปแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  มอบหมายให้รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี  
ศึกษารายละเอียดและวิธีการในการด าเนินการ  เมื่อได้แนวปฏิบัติอย่างไรให้เชิญคณบดีและผู้อ านวยการ  
ประชุมหารือร่วมกันและจัดท าแนวปฏิบัติให้เหมือนกันทุกคณะ 
 ในวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  เชญิ  อธิการบดี  รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ประชุมหารือ
ร่วมกัน  หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 
 
 
 
 



 ๔.๘  การพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  หลักสูตรใหม่   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อปิดโอกาสให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน  นั้น   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร  จึงขอเสนอ
การพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗  มอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  จากนั้นน าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 ๔.๙  การแต่งกายของนักศึกษา 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา  แต่เท่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ   มหาวิทยาลัยจึงจัดท า   
(ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ   
และ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษาภาคพิเศษ   

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณาร่วมกันโดยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
๑. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่งกายตามเครื่องแบบของสาขาวิชา หรือ คณะ หรือ  

เสื้อชั้นปี ๑  (เสื้อ freshy) 
๒. ควรให้นักศึกษาแต่งกายชุดปฏิบัติการมาเรียนได้  แต่ควรก าชับแต่งให้ 

เหมาะสมและถูกต้องทั้งเสื้อและกางเกง 
๓. ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะอนุโลมให้แต่งกายสุภาพเพราะเป็นผู้ที่ท างานแล้ว  

แต่ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์ 
  ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากคณะ  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้สอน  และหน่วยงาน
สนับสนุน  ในการดูแลความเรียบร้อยและก าชับนักศึกษาเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสม  โดยเริ่มประกาศใช้
ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการแต่งกาย
ของนักศึกษาภาคปกติ  และ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการแต่งกาย
ของนักศึกษาภาคพิเศษ   
  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าประกาศฯ ทั้งสองฉบับ  และประกาศ
ให้นักศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 

 ๔.๑๐  การพัฒนาบุคลากร 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
บุคลากร   ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  จึงขอก าหนดเวลาและสถานที่  ดังนี้ 
 
 



  บุคลากรสายวิชาการ  
๑. การบรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา” ก าหนดจัด 

ในเดือนตุลาคม  โดยเชิญ  Professor  จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา  สหรัฐอเมริกา  มาเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้  โดยแบ่งกลุ่มอาจารย์ดังนี้ 
   (๑.๑)  กลุ่มอาจารย์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
   (๑.๒)  กลุ่มอาจารย์ที่สอนทางด้านสังคมศาสตร์ 
   (๑.๓)  กลุ่มอาจารย์ที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

๒. การพัฒนาอาจารย์ด้านการเป็นอาจารย์อุดมศึกษาส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ 
๓. การพัฒนาผู้บริหารวิชาการส าหรับประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
๔. นโยบายการวัดประเมินผลและหลักการวัดผลประเมินผลส าหรับอาจารย์ทุกคน   

โดยมีอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
๑. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ก าหนดจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 

๔.๑๑  การจัดการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
                             “คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและก าหนดให้เป็นความ
รับผิดชอบของ  “คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” (คบศ.)  โดยให้กองบริการการศึกษาเป็น
หน่วยงานประสานและด าเนินงานธุรการ  ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีคุณภาพ  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วย   
อธิการบดี      ประธาน  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธาน   
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ   
โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการ 

จัดการเรียนการสอนหมวดวิขาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
๒. ในอนาคตอาจตั้งเป็นส านักงานบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป แต่เพื่อให้การ 

ด าเนินการในขณะนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานทั่วไป จนกว่าจะมีการก าหนดโครงสร้างและมีผู้รับผิดชอบ 

๓. ให้ตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
ประกอบด้วย  



      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ประธาน   
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ     กรรมการ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
      หวัหน้าภาคท่ีมีรายวิชาศึกษาท่ัวไป     กรรมการ     
      ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ          
      โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  มอบหมายให้กองบริการการศึกษาด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ  ต่อไป 
 

๔.๑๒  การปรับก าหนดการส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรับรายงานตัวนักศึกษา  การปฐมนิเทศนักศึกษา  
การประชุมผู้ปกครอง   การสอบความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ  และการเข้าค่ายคุณธรรม ดังนี้ 
         วันที่ ๒๕ พฤษภาคม    รับรายงานตัว 
       วันที่ ๒๖ พฤษภาคม    ปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 
      วันที่ ๒๗ พฤษภาคม    

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคนสอบความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 
   ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครอง  ณ  หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย 
   ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ผู้ปกครองพบคณบดี  ผู้อ านวยการแยกตามคณะ 
      วันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม   เข้าค่ายคุณธรรม 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นจึงขอปรับก าหนดการใหม่เป็นดังนี้ 
    วันที่ ๒๕ พฤษภาคม    รับรายงานตัว 

       วันที่ ๒๖ พฤษภาคม    
   ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  นักศึกษาทุกคนสอบความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ 
   ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ประชุมผู้ปกครอง  ณ  หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย 
   ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ผู้ปกครองพบคณบดี  ผู้อ านวยการแยกตามคณะ 
      วันที่ ๒๗ พฤษภาคม    ปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 

    วันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม   เข้าค่ายคุณธรรม 
 

ข้อสังเกต กรณีท่ีมีจ านวนนักศึกษามากไม่สามารถใช้หอประชุมได้ในคราวเดียว  มหาวิทยาลัยจะ
แบ่งกลุ่มการปฐมนิเทศนักศึกษาออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 
 

  -  ไม่มี - 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  -  ไม่มี - 
 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐  น. 
 
 

 
                              (นางสาวภมรมาศ    เรือนทอง)                                      

                                                                             ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                                                
 
 
 
 
 

                     (นางสาวสินี  กะวิ) 
                                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


